



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

---

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา

- รัฐบาลกัมพูชาเดินทางเรียกร้องให้ยุบพรรคฝ่ายค้าน

### ๒. นิวซีแลนด์

- นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์

**ราชอาณาจักรกัมพูชา : รัฐบาลกัมพูชาเดินทางเรียกร้องให้ยุบพรรคฝ่ายค้าน** (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลกัมพูชายื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดียุบพรรคหลักฝ่ายค้าน ซึ่งจะทำให้นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้ครองอำนาจเป็นเวลาถึง ๓๒ ปี เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า ความพยายามที่จะยุบพรรค Cambodia National Rescue Party (CNRP) เกิดขึ้นหลังจากผู้นำพรรค นาย Kem Sokha ได้ถูกตั้งข้อหาทักท้วงและถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่า ฝ่ายค้านสมคบคิดกับชาวต่างชาติเพื่อล้มรัฐบาล โดยอ้างคลิปวิดีโอเมื่อปี ๒๕๕๖ ที่แสดงว่านาย Kem Sokha พุดถึงแผนการที่ยึดอำนาจด้วยความช่วยเหลือของชาวอเมริกัน

นอกจากข้อหาสมคบคิดกับต่างชาติแล้ว พรรค CNRP ยังถูกตั้งข้อหาตั้งใจรับใช้ต่างชาติด้วย โดยก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับนาย Kem Sokha แล้ว ประเทศตะวันตกได้ประณามการจับกุมผู้นำฝ่ายค้านและตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งจะยุติธรรมหรือไม่หลังจากการปราบปรามผู้นำฝ่ายค้าน นักกิจกรรม และผู้สื่อข่าว และสหภาพยุโรปได้แถลงการณ์หลายข้อเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าว

ทั้งนี้ จีนซึ่งเป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรีฮุน เซน จะให้การสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาที่จะรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ

Mao Monyvann สมาชิกพรรค CNRP กล่าวถึงการเดินทางให้ปิดพรรค CNRP ว่า เป็นการทำลายประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชา

นาย Phil Robertson รองผู้อำนวยการแผนกภูมิภาคเอเชียด้านสิทธิมนุษยชน ได้วิพากษ์วิจารณ์ประชาคมระหว่างประเทศว่าไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการปราบปรามของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ทั้งที่มีข้อกำหนดในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกัมพูชาเมื่อลงนามข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีส และกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฮุน เซน กำลังยุติประชาธิปไตยในกัมพูชา

ที่มา : <https://www.reuters.com/article/us-cambodia-politics/cambodian-government-files-lawsuit-to-dissolve-main-opposition-party-idUSKBN1CB0U1> วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

**๒. นิวซีแลนด์ : นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์** (วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

นิวซีแลนด์ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมแนวกลางซ้าย นำโดยนางสาว Jacinda Ardern หัวหน้าพรรคแรงงาน ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อ ๓ เดือนที่ผ่านมา มีอายุเพียง ๓๗ ปี เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ นับตั้งแต่ปี ๒๓๙๙ ทั้งนี้ พรรคแรงงาน มีคะแนนเป็นลำดับสองในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งไม่มีพรรคใดได้คะแนนเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด โดยมีพรรค New Zealand First และพรรค Green Party จะเข้าร่วมรัฐบาลผสมด้วย

ทั้งนี้ นางสาว Ardern ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ โดยจะต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคแรงงาน ที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นลำดับสอง มั่นใจว่าพรรคแรงงานควรได้ครองอำนาจ แต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือ การรักษาพรรคร่วมรัฐบาลให้ได้



นาย Winston Peters หัวหน้าพรรค New Zealand First ประกาศการตัดสินใจเป็นพันธมิตรพรรคแรงงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากการเจรจาเป็นเวลา ๒๖ วัน โดยพรรค New Zealand First มี ๙ ที่นั่ง พรรคแรงงาน และพรรค Green มี ๕๔ ที่นั่ง และพรรค National มี ๕๖ ที่นั่ง ทั้งนี้ พรรค New Zealand First เผชิญกับการตัดสินใจเลือกระหว่างสถานะเดิมกับการเปลี่ยนแปลง และได้ตัดสินใจเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลง

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นการชิงชัยระหว่างนาย Bill English จากพรรค National และนักการเมืองดาวเด่นคือ นางสาว Ardern ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวชาวนิวซีแลนด์ด้วยนโยบายด้านเงินอุดหนุนการศึกษา ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

อนึ่ง นางสาว Ardern มีประวัติที่สำคัญคือ ๑) มีส่วนร่วมทางการเมืองฝ่ายซ้ายตั้งแต่สมัยวัยรุ่น รวมทั้งได้ใช้เวลาในสหราชอาณาจักร โดยเป็นที่ปรึกษานโยบายให้แก่ นาย Tony Blair อดีต นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ๒) เข้าสู่รัฐสภาครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ เมื่ออายุ ๒๘ ปี ๓) เข้ารับตำแหน่งผู้นำพรรคแรงงาน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๔) การรณรงค์หาเสียงที่สำคัญคือ จัดการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย และหนี้สินของนักเรียน เป็นต้น

นางสาว Ardern ได้กล่าวหลังจากการประกาศการตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคแรงงาน รัฐบาลจะทำงานหนักตามสัญญาที่ได้รับรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยพรรค New Zealand First จะได้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลจำนวน ๔ ตำแหน่ง และ ๑ ตำแหน่งในรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญการตัดลดโควตาจำนวนคนเข้าเมืองและการควบคุมชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใหม่

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-asia-41675801> วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวจรรุพรรณ ลภสุรเทียนทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐